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10. stjórnarfundur HSV starfsárið 2017-2018. Haldinn á skrifstofu HSV 

í Vestrahúsinu, mánudaginn 30. apríl 2018 kl. 16.30. 
 
Mætt eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Heimir Hansson, Páll Janus Þórðarson, Ingi Björn 
Guðnason, Elísa Stefánsdóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. 
Elín Marta Eiríksdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir og Karl Ásgeirsson boðuðu forföll. 
 
Dagskrá fundar 

1. Ársreikningur lagður fram til samþykktar 
Ársreikningur HSV 2017 lagður fram. Í heild er afkoman jákvæð um tæplega 400.000 
og munar þar mestu um að ekki var úthlutað öllu fyrirliggjandi fé ársins úr afrekssjóði. 
Aðalsjóður kemur út í tapi en íþróttaskóli með rekstrarafgangi. Rétt er þó að hafa í 
huga að ýmsir kostnaðarliðir sem eru að fullu greiddir úr aðalsjóði  nýtast bæði 
afrekssjóði og íþróttaskóla svo sem vinna framkvæmdarstjóra, húsnæðiskostnaður og 
kerfisleiga. Ársreikningur samþykktur af stjórn. 

2. Rekstraráætlun lögð fram til samþykktar 
Rekstraráætlun HSV fyrir árið sögð fram og samþykkt af stjórn. 

3. Önnur mál varðandi ársþing 
Farið yfir tillögur stjórnar fyrir ársþing. Einnig rætt um formannsefni og kosningu til 
stjórnar. 

4. Málefni Hendingar 
Ingi Björn og Sigga Lára fóru yfir málefni fundar sem þau áttu með Marinó 
Hákonarsyni formanni Hendingar. 

5. Önnur mál 
Engin önnur mál lágu fyrir fundi. 
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